

DIỄN VĂN BẾ MẠC
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2019-2024

- Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội !

- Kính thưa quý vị đại biểu!

- Thưa Đại hội!

Qua hai ngày làm việc nghiêm túc, với tinh thần “**Đoàn kết - Đổi mới - Thực chất- Hiệu quả**”, với ý thức trách nhiệm cao trước toàn thể các tầng lớp Nhân dân, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã thảo luận dân chủ và nhất trí thông qua: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 91 vị, đại diện cho các dân tộc, các giai cấp, các tôn giáo và các tầng lớp Nhân dân toàn tỉnh; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn mới.

Đại hội đã hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, bảo đảm số lượng và cơ cấu theo phân bổ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024, với mục tiêu chung là: **“Tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Quảng Nam”**.

Để thực hiện mục tiêu trên, Đại hội khẳng định quyết tâm xây dựng tổ chức Mặt trận theo hướng thực chất, hiệu quả, đồng thời là hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với chức năng đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin và mong muốn của các tầng lớp Nhân dân tỉnh nhà.

Với những kết quả đó, thay mặt Đại hội, xin được báo cáo với toàn thể Nhân dân

trong tỉnh và đồng bào Quảng Nam ở khắp mọi miền đất nước: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X đã thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị!

Thưa Đại hội!

Thành công của Đại hội hôm nay, trước hết:

- Là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Ban chuyên môn và Văn phòng cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Sự tập trung lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy Quảng Nam; sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các tổ chức thành viên;

- Sự tham gia góp ý nhiệt tình, trách nhiệm của các vị nguyên là lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ; các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX và sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Đại hội trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự quan tâm và những đóng góp quý báu đó của các đồng chí và quý vị.

Đặc biệt, Đại hội được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Đại hội nghiêm túc tiếp thu và giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa X bổ sung Chương trình hành động và triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian đến.

Đại hội ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp của các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX đối với công tác mặt trận nhiệm kỳ qua. Nay, vì sức khỏe, nghỉ hưu, chuyển công tác nên không tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa X. Xin chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc. Và mong rằng, thời gian tới, dù ở cương vị nào, quý vị cũng sẽ tiếp tục đóng góp tâm huyết, kinh nghiệm của mình vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc.

Đại hội chân thành cảm ơn các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, trong suốt thời gian chuẩn bị Đại hội, đã có nhiều hành động thiết thực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hướng về Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX.

Cảm ơn các cơ quan truyền thông của Trung ương và địa phương, đặc biệt Báo Đại đoàn kết, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam, đã tích cực tuyên

truyền hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các phong trào thi đua của Mặt trận trong thời gian qua.

Cảm ơn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan đã hỗ trợ về công tác phục vụ, góp phần vào thành công của Đại hội.

Kính thưa quý vị!

Thưa Đại hội!

Thành công của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X đã tạo tiền đề để công tác Mặt trận tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đại hội kêu gọi cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, đồng bào Quảng Nam đang sinh sống ở mọi miền đất nước và nước ngoài, phát huy truyền thống đoàn kết và yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, quyết tâm xây dựng Quảng Nam phát triển bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi tuyên bố Bế mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024.

Xin trân trọng cảm ơn!